



ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน

เรื่อง กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลพังโคน จัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 8 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 49- 3- 59 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลพังโคน เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2552 กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยฝังกลบในแต่ละบ่อสูง 4 ชั้น แต่ละชั้นสูง 2.5 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยปัจจุบันมีเทศบาลตำบลพังโคนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอใกล้เคียงรวมเป็น 12 แห่ง เข้าร่วมใช้ประโยชน์พื้นที่โดยคาดการณ์ว่าจะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อีก 82,575 ลบ.ม. รวมพื้นที่ดินฝังกลบหรือ 42,100 ตัน หรือคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกลุ่มพื้นที่อีกประมาณ 4 ปี โดยเทศบาลตำบลพังโคน ได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลพังโคน โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวที่นำมูลฝอยมากำจัดร่วมกัน ให้ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน และสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเพียงพอซึ่งจากผลการออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 41 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยที่ 3 ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ท่อระบายก๊าซ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมในโครงการ

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ระยะที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

/ดังนั้น...

ตั้งนั้น เทศบาลตำบลพังโคน และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯและสิ่งแวดล้อม คณะ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล
และประชุมรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านต่างๆ และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบใน
ท้องที่ ซึ่งจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้นหนึ่งเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร เริ่มเวลาดำเนินการ 10.00 น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



(นายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน